
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 970  —  613. mál.

Fyrirspurn
til innanríkisráðherra um gjafsókn.

Frá Birgittu Jónsdóttur.

1. Hvaða reglur gilda um gjafsókn?
2. Eru í reglum um gjafsókn ákvæði um hvers eðlis mál þarf að vera til að það teljist

gjafsóknarhæft í einhverjum eða öllum tilfellum?
3. Við hvaða tekjur er miðað sem skilyrði fyrir að gjafsókn sé veitt?
4. Hversu margir hafa fengið gjafsókn frá 1990?

Skriflegt svar óskast.


